



สวัสดีวันปีใหม่ 2566

Happy New Year 2023

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว
พบแต่ความสุข ความเจริญ
ตลอดไปเทอญ



รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ขอสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ และขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีความสุข สดชื่น สดใสตลอดปีและตลอดไป ภัยอันตรายใดๆ อย่าได้แผ้วพาน ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ยังหวังและตั้งใจ



คณะสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด”



วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัด” ภายใต้โครงการ “Healthy and Happy Workplace” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ เป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “ระบบเกษตรสุขภาพ” และหัวข้อ “ธรรมชาติบำบัด” “การดูแลสุขภาพด้วยวิถีทางธรรมชาติ” ณ ศูนย์กิจกรรมไร่สารพิขสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองແຫ່ງ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติบำบัดที่จัดในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งตามหลักแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ



นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน



วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายศรিতวรรณ ปรารงค์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิสร้างฝัน ณ ห้องประชุมอากม กาญจนประโชติ ชั้น 4 กองพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สิ้นณรงค์ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิการศึกษาสร้างฝัน (CYF-Create Your Future Foundation) โดย ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างฝัน เป็นทุนต่อเนื่องมอบให้ จนสำเร็จการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปี 2565
 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน



วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมวันแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพประจำปี 2565 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานการศึกษาและคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยใกล้เคียง เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมราชย์ (ครบรอบ 90ปี ส่วนบุญฯ) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน



นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
 เข้ารับทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสาร



วันที่ 28 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล จำนวน 9 ทุน โดยพิธีมอบทุนในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม IC103 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงการมอบทุนการศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี 2565 เทอมที่ 2/2565 จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา เป็นจำนวนทุนละ 5,000 บาท



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566



วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง



คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาบุคลากร ประจำปี 2565



วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ประจำปี 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี 2565 จัดโดยสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกายมีสุขภาพดี แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อันจะเป็นพลังสำคัญต่อการทำงานและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่เป้าหมาย

